

## THÔNG TIN VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU

Cho bầu cử vào Nghị viện Châu Âu tại nước Cộng hòa Séc

thứ sáu 24.5.2019 từ 14.00 giờ đến 22.00 giờ

thứ bảy 25.5.2019 từ 8.00 giờ đến 14.00 giờ

### Cử tri là

- ✓ công dân nước Cộng hòa Séc mà ít nhất đến ngày 25.5.2019 đủ 18 tuổi,
- ✓ công dân các nước thành viên khác thuộc EU mà ít nhất đến ngày 25.5.2019 đủ 18 tuổi và muộn nhất từ ngày 10.4.2019 có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa Séc.

### Cử tri có thể bỏ phiếu nếu có tên trong danh sách cử tri cho bầu cử vào nghị viện Châu Âu và

- ✓ không bị hạn chế tự do vì lý do bảo vệ sức khỏe
- ✓ không bị hạn chế về pháp lý cho nghĩa vụ bầu cử.

**Việc bỏ phiếu chỉ tiến hành trên lãnh thổ nước Cộng hòa Séc tại các khu vực bầu cử.**

### Chứng minh nhân dạng

Tại phòng bầu cử thì cử tri phải chứng minh nhân dạng và quốc tịch của mình. Công dân nước Cộng hòa Séc chứng minh bằng chứng minh thư hợp lệ, hộ chiếu hợp lệ, hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ của nước Cộng hòa Séc hoặc thẻ đi đường. Công dân các nước thành viên khác thuộc EU phải chứng minh bằng thẻ cho phép được thường trú, hộ chiếu hoặc chứng minh thư.

**Nếu cử tri không chứng minh được nhân dạng và quốc tịch của mình sẽ không được bỏ phiếu.**

### Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử được in riêng cho từng ứng cử viên. Trên mỗi phiếu bầu cử có số ứng cử viên bằng việc rút thăm. Các phiếu bầu cử được phát không nhất thiết phải có đủ theo số thứ tự nếu một phiếu ứng cử viên nào đó không được đăng ký kể cả trên cơ sở thẩm tra của tòa án. Hoặc số thứ tự của ứng cử viên đã bị gạch bỏ khi đăng ký và trên phiếu bầu cử được để trống.

Số liệu về các ứng cử viên trong các đảng chính trị và các phong trào chính trị được ghi tắt trên phiếu bầu cử, danh sách các tên viết tắt là một phần của tập phiếu bầu cử.

### Rút đơn ứng cử hoặc ứng cử viên bị xóa tên

Trong phòng bầu cử sẽ có thông tin công khai với những trường hợp rút đơn ứng cử hoặc ứng cử viên bị xóa tên hoặc ứng cử viên – công dân của nước thành viên khác thuộc EU bị thu hồi quyền được tham gia bầu cử tại nước của mình. Những phiếu bầu cho các ứng cử viên như vậy sẽ không được tính.

### Phương thức bỏ phiếu

Cử tri sẽ nhận được từ ban thanh tra bầu cử khu vực một phong bì rỗng có đóng dấu. Khi yêu cầu thì ban thanh tra sẽ trao cho cử tri một bộ phiếu bầu cử.

Với phong bì được đóng dấu và các phiếu bầu thì cử tri sẽ đi vào khu vực riêng cho việc lựa chọn phiếu. Tại đó cử tri sẽ chọn lá phiếu của đảng hoặc phong trào chính trị mà mình lựa chọn.

**Trên phiếu bầu đó cử tri có thể chọn nhiều nhất hai ứng cử viên bằng cách khoanh tròn số thứ tự của họ. Nếu cử tri khoanh tròn nhiều hơn hai ứng cử viên thì phiếu bầu đó sẽ không được tính cho bất kỳ ứng cử viên được ưu tiên nào.**

Những sửa đổi khác trên lá phiếu không có ảnh hưởng khi kiểm phiếu. Sau đó cử tri bỏ phiếu bầu vào phong bì được đóng dấu.

**Cử tri khi bỏ phiếu bầu vào phong bì có đóng dấu cần chú ý để không bỏ nhiều phiếu bầu (ví dụ do dính vào nhau) vào trong phong bì. Trong trường hợp như vậy phiếu bầu của cử tri sẽ không có giá trị.**

Những phiếu bầu không có giá trị cũng là những phiếu không phải phiếu được in sẵn, phiếu bị xé rách hoặc những phiếu bầu không được bỏ vào phong bì có đóng dấu.

### **Bỏ phiếu**

**Từng cử tri tự bỏ phiếu của mình, không cho phép bỏ phiếu hộ.** Cử tri bỏ phiếu bằng cách bỏ phong bì có đóng dấu có phiếu đã chọn vào thùng bỏ phiếu trước mặt tổ thanh tra bầu cử.

Với cử tri mà vì lý do sức khỏe không thể tự chọn hoặc tự đánh dấu phiếu bầu hoặc không biết đọc, biết viết thì có thể có mặt người khác, không phải là thành viên của tổ thanh tra bầu cử trong khu vực riêng cho việc lựa chọn phiếu. Người này sẽ thay cử tri đánh dấu vào bỏ phiếu bầu vào phong bì có đóng dấu và trong trường hợp cần thiết có thể thay cử tri bỏ phong bì có đóng dấu vào thùng bỏ phiếu.

**Những cử tri không có tên trong danh sách cử tri cho bầu cử vào Nghị viện Châu Âu thì tổ thanh tra bầu cử khu vực sẽ không cho phép bầu cử.** Điều này không có giá trị nếu cử tri bỏ phiếu bằng thẻ cử tri hoặc đưa trình xác nhận đã được xóa tên trong danh sách cử tri đặc biệt tại cơ quan đại diện hoặc có xác nhận đã được gạch tên trong danh sách bầu cử cho Nghị viện Châu Âu trong mối liên quan đến việc thay đổi nơi cư trú và chứng minh được quyền bầu cử của mình tại khu vực bầu cử.

### **Bỏ phiếu bằng thẻ bầu cử**

Nếu cử tri bỏ phiếu bằng thẻ bầu cử sẽ phải có trách nhiệm trao thẻ bầu cử cho tổ thanh tra bầu cử khu vực. Sau đó cử tri sẽ nhận được từ tổ thanh tra một phong bì riêng có đóng dấu cùng đầy đủ các phiếu bầu. Với thẻ bầu cử thì cử tri có thể bỏ phiếu tại bất kỳ khu vực bầu cử nào.

### **Bỏ phiếu tại các thùng bỏ phiếu lưu động**

Cử tri với trường hợp lý do sức khỏe có thể yêu cầu ủy ban địa phương hoặc tổ thanh tra bầu cử trong ngày bầu cử để có thể bỏ phiếu vào thùng bỏ phiếu lưu động ngoài phòng bầu cử. Tổ thanh tra bầu cử khu vực có thể cử các thành viên của mình mang thùng bỏ phiếu lưu động đến nhưng chỉ trong phạm vi khu vực bầu cử của mình.

### **Thông tin trong phòng bầu cử**

Trong phòng bầu cử sẽ có thông tin về luật bầu cử số 62/2003 Sb. cho các cử tri bằng tiếng Séc, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Ngoài ra các thông tin này còn được in bằng tất cả các thứ tiếng của các nước thành viên EU.

Mẫu phiếu bầu và thông tin trong trường hợp các lỗi in ấn trên phiếu bầu sẽ được đăng công khai trong phòng bỏ phiếu.